

ประวัติเรือนพัก...แม่สะเรียง



โรงพักแม่สะเรียง หรือ เมืองขาม
แต่เดิม สก.อ.แม่สะเรียง ตั้งอยู่
ถนนแม่สะเรียง หมู่ที่ 2 ต.
แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จว.แม่ฮ่องสอน ติดกับที่ว่าการ
อำเภอแม่สะเรียง ซึ่งปัจจุบันได้
ย้ายที่ว่าการอำเภอออกไปอยู่ที่
ถนนเวียงใหม่ และยกเป็นที่ตั้งของ
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อาคาร
2477 เป็นอาคารชั้นเดียว ใต้ถุนสูง
ทั้ง 4 ด้านสร้างบังเกอร์ ซึ่งทำด้วยไม้เนื้อ

หลังเดิมสร้างเมื่อ พ.ศ.
หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผารอบตัวอาคาร
แข็งแรงประมาณ 8 นิ้ว เจาะรู
สำหรับพลประจำบังเกอร์ละ 3
นาย ไม่ทราบว่ามี
งบประมาณจากส่วนไหนเป็นค่า
ก่อสร้าง จนถึง พ.ศ. 2504 รวม
เวลานานถึง 57 ปี อาคารหลัง
เดิมจึงมีสภาพเก่า ชำรุดทรุด
โทรมลงตามสภาพกาล รัฐบาลจึง
ได้จัดสรรงบประมาณในวงเงิน
จำนวน 293,462 บาท ได้มาสร้าง
อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
อำเภอแม่สะเรียง ขึ้นมาใหม่ตาม
แบบแปลนของกรมตำรวจโดย
สร้างในบริเวณเดิมในเนื้อที่ 4 ไร่ 2



งาน 36 ตารางวา โดยแบ่งห้องทำงานเป็นห้อง ๆ มีห้อง

สารวัตรใหญ่ 1 ห้อง สารวัตรสืบสวน 1 ห้อง ห้องสืบเวร 1 ห้อง ห้องเก็บของกลาง

1 ห้อง ห้องควบคุมชาย 1 ห้อง ห้องควบคุมหญิง 1 ห้อง ต่อมาสถานที่เดิมมีความคับแคบไม่สะดวกในการ

ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ สก.แม่สะเรียง จึงได้ต่อเติมเสริมใต้อาคารสถานีเป็นห้องสารวัตรสืบสวน

สอบสวน ห้องควบคุมผู้ต้องกักขัง ห้องคดี ห้องการข่าวและ ห้องสารวัตรป้องกันปราบปราม , จากกองร้อย ส่วน

ประชาสัมพันธ์และพักรอสำหรับประชาชน ที่มาติดต่อราชการ



ต่อมา เมื่อปี 2539 สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียง ได้รับงบประมาณในการจัด สร้างอาคารที่ทำการใหม่ (แบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สูง 3 ชั้น) วงเงิน 11,000,000 บาท ซึ่งเรียกกันว่าอาคาร กองกำกับการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอ แม่สะเรียง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2539 เสร็จสิ้นเมื่อปี 2540 ขนาดอาคารแบบมาตรฐาน จนถึงปัจจุบันนี้

สภ.อ.แม่สะเรียง มี ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจตั้งแต่ ตุลาคม 2539 เป็นต้นมาโดยมี รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปราม และ รองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวน เป็นผู้ช่วยในการบริหารงาน



โดยรับผิดชอบพื้นที่ อำนวยการสอบสวน 7 ตำบล 77 หมู่บ้านของ อำเภอแม่สะเรียง ทั้ง อำเภอ โดยมีสถานี ตำรวจในปกครอง 2 สถานีตำรวจคือ สภ.ต.ท่าตาฝั่งและ สภ.ต.เสาหิน ซึ่งมี รองสารวัตร เป็นหัวหน้าสถานี ต่อมา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ยกฐานะ สภ.ต.มี สารวัตรเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ มีอำนาจการสอบสวนและรับผิดชอบพื้นที่ของตำบลและในความปกครองโดยตรงของ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมา โดย สภ.อ.แม่สะเรียง รับผิดชอบ 5 ตำบล(แม่สะเรียง บ้านกาส แม่คง แม่หะ และป่าแป๋) สภ.ต.ท่าตาฝั่ง รับผิดชอบ 1 ตำบล(แม่ขาม) และ สภ.ต.เสาหิน รับผิดชอบ 1 ตำบล(เสาหิน)



ต่อมาเมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2550 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุค พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส เป็น ผบ.ตร. ได้กำหนดชื่อสถานีตำรวจใหม่ให้ตัดคำว่าอำเภอและตำบล ออก เรียกชื่อเป็น สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง (สภ.แม่สะเรียง) จนทุกวันนี้.....

